



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail: interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สโลวีเนีย

- พรรคของนายกรัฐมนตรี Janša พ่ายแพ้พรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้ง

๒. ทิมอร์-เลสเต

- นาย Ramos-Horta ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

๑. สโลวีเนีย: พรรคของนายกรัฐมนตรี Janša พ่ายแพ้พรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้ง

พรรคเสรีนิยม Freedom Movement ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ชนะการเลือกตั้งทั่วไปในสโลวีเนีย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรี Janez Janša ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าผลักดันประเทศเล็กๆ ในสหภาพยุโรปไปทางฝ่ายขวา

ในการนับคะแนนเกือบทั้งหมด พรรค Freedom Movement ได้รับความเสียหายร้อยละ ๓๔.๕ เมื่อเทียบกับพรรค Slovenian Democratic ของนายกรัฐมนตรี Janša ซึ่งได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ ๒๓.๖

ตามหลังคู่แข่งสองอันดับแรกคือพรรค New Slovenia ซึ่งได้คะแนนเสียงร้อยละ ๗ รองลงมาคือพรรค Social Democrats ได้คะแนนเสียงร้อยละ ๖ และพรรคฝ่ายซ้าย ได้คะแนนเสียงร้อยละ ๔

ประชากรประมาณร้อยละ ๖๗ ของผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวน ๑.๗ ล้านคนของสโลวีเนียได้ออกมาลงคะแนนเสียง เมื่อเทียบกับร้อยละ ๕๒ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๑

ผลลัพธ์ที่ออกมามีความหมายว่าพรรค Freedom Movement ซึ่งเป็นพรรคน้องใหม่ในการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไป โดยร่วมกับพรรคเล็กของกลุ่มกลางซ้าย

“คืนนี้ผู้คนเฉลิมฉลอง แต่พรุ่งนี้คือวันใหม่ที่มึนงงสำคัญรออยู่ข้างหน้า” นาย Robert Golob หัวหน้าพรรค Freedom Movement บอกกับกลุ่มผู้สนับสนุน ณ สำนักงานใหญ่ของพรรค ผ่านข้อความในวิดีโอที่ส่งจากบ้านพัก เนื่องจากเขาติดเชื้อ COVID-19

นายกรัฐมนตรี Janša ซึ่งเป็นพันธมิตรของนาย Viktor Orbán นายกรัฐมนตรีฝ่ายขวาของฮังการี กล่าวแสดงความยินดีกับ “ผู้ชนะที่สามารถเทียบกันได้” ในการเลือกตั้ง โดยได้กล่าวว่า “ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นไปอย่างที่เห็น” พร้อมกล่าวชื่นชมผลงานของรัฐบาลตนเองว่า “รัฐบาลใหม่มีความท้าทายมากมายรออยู่ แต่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ก็มีพื้นฐานเดิมที่มั่นคง”

นาย Janša ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาได้สองปี หลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนก่อนของพรรคเสรีนิยมลาออก เขามีความชื่นชมนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างเปิดเผย และเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรี Viktor Orbán ของฮังการี โดยได้ผลักดันสโลวีเนียไปทางฝ่ายขวา นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ COVID -19

นาย Janša ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าพยายามปรับเปลี่ยนไปสู่การปกครองแบบเผด็จการ ตามแบบของนาย Orbán เขาถูกตรวจสอบจากสหภาพยุโรปท่ามกลางการรายงานว่าเขากดดันฝ่ายตรงข้ามและสื่อมวลชน โจมตีนักข่าว และแต่งตั้งผู้ใกล้ชิดในตำแหน่งสำคัญเพื่อควบคุมหน่วยงานรัฐต่าง ๆ

พรรค Freedom Movement เปิดตัวในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งขึ้นท่ามกลางความโกรธเคืองของประชาชนต่อทิศทางของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนาย Janša ทั้งนี้ ในการรณรงค์หาเสียงของนาย Golob อดีตผู้จัดการบริษัทพลังงาน เขาสัญญาว่าจะฟื้นฟูประเทศให้กลับสู่ “ภาวะปกติ”

พรรค Freedom Movement ได้บรรยายถึงการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า เป็นการลงประชามติเกี่ยวกับอนาคตของสโลวีเนีย โดยได้ให้เหตุผลว่า หากนาย Janša ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง จะผลักดันประเทศสายกลางเก่าแก่ให้ห่างไกลจากค่านิยมประชาธิปไตย “หลัก” ของสหภาพยุโรปไปสู่ระบอบประชานิยมอื่นๆ

นาย Janša นักการเมืองมากประสบการณ์ วัย ๖๓ ปี ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ โดยอ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อของแผนการใส่ร้ายป้ายสีที่ซับซ้อนของฝ่ายซ้าย

ที่มา : <https://www.euronews.com/2022/04/24/slovenians-out-to-vote-with-no-single-party-projected-to-rule-without-coalition>

๒. ติมอร์-เลสเต : นาย Ramos-Horta ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

นาย Jose Ramos-Horta ผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของติมอร์-เลสเต ตามผลเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสำนักเลขาธิการการเลือกตั้ง

นาย Jose Ramos-Horta วัย ๗๒ ปี ได้รับคะแนนเสียง ๓๙๗,๑๔๕ คะแนน หรือร้อยละ ๖๒.๐๙ เมื่อเทียบกับคะแนนเสียง ๒๔๒,๔๔๐ คะแนน หรือร้อยละ ๓๗.๙๑ ของประธานาธิบดี Francisco "Lu-Olo" Guterres โดยเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการเปิดเผยภายหลังการนับคะแนนทั้งหมดเสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งยังคงต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศ ชัยชนะทำให้นาย Ramos-Horta ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่สอง โดยเขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศที่มีอายุน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๕ และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ

นาย Domenec Ruiz Devesa ผู้สังเกตการณ์ของสหภาพยุโรปกล่าวเมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ว่า “การเลือกตั้งมีการแข่งขันสูงแต่การรณรงค์ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสันติ” พร้อมเสริมว่ากระบวนการนับคะแนนได้รับการประเมิน “ในเชิงบวก”

นาย Ramos-Horta จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการได้รับอิสรภาพของติมอร์-เลสเตจากอินโดนีเซีย ซึ่งยึดครองอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสมาเป็นเวลา ๒๔ ปี

เขาให้คำมั่นว่าจะใช้วาระห้าปีเพื่อทำลายภาวะชะงักอันยาวนานระหว่างสองพรรคการเมืองหลัก การเลือกตั้งอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอน โดยนาย Ramos-Horta เคยระบุก่อนหน้านี้ว่าเขาอาจยุบสภาหากเขาชนะการเลือกตั้ง

การลงคะแนนในสัปดาห์นี้เป็นการชิงชัยอีกครั้งหนึ่งของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหมือนในปี ๒๕๕๐ ซึ่งนาย Ramos-Horta ได้รับชนะอย่างง่ายดายด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๖๙

นาย Ramos-Horta กล่าวว่า เดิมเขาได้เกษียณตัวเองแล้ว แต่กลับลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง เพราะเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีคนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญ

ประชาชนราว ๘๖๐,๐๐๐ คน ในประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรรวม ๑.๓ ล้านคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มาลงคะแนนเสียงในรอบที่สอง

นาย Ramos-Horta มีความโดดเด่นในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๔๖ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๒๒ ของนาย Guterres แต่ไม่ได้เสียงข้างมากขั้นต่ำมากพอที่จะได้ตำแหน่งประธานาธิบดี

นาย Ramos-Horta ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของนาย Xanana Gusmao ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศและผู้นำคนปัจจุบันของสภาแห่งชาติว่าด้วยการฟื้นฟูติมอร์-เลสเต (CNRT) ซึ่งมักเป็นผู้กำหนดตัวผู้บริหารสูงสุดในติมอร์-เลสเต

นาย Ramos-Horta ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ๒๕๓๙ สำหรับความพยายามในการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๑ เขารอดชีวิตจากการถูกลอบสังหาร

ประธานาธิบดีคนใหม่ต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายในการทำให้ประเทศหลุดพ้นจากความยากจน

ติมอร์-เลสเตยังคงไม่มั่นคงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 โดยธนาคารโลกกล่าวว่า ร้อยละ ๔๒ ของประชากรมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเส้นความยากจน

ที่มา : <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/04/20/ramos-horta-wins-timor-leste-presidential-election>

นางณัฐ์สุนัน สมสมาน

นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕